

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, thời gian qua, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Phó Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử như thế nào, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương: Xác định bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng như chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản; ngay từ tháng 11/2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó,



Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử tại huyện Kiến Xương.

Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021

nhằm đánh giá toàn diện, chính xác tình hình ANTT tại các địa bàn, phục vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết ổn định trước khi bước vào cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình ANTT thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp phục vụ bầu cử. Trên từng lĩnh vực, chuyên đề công tác, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh phục vụ bầu cử như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác quan điểm sai trái, thù địch phục vụ bầu cử; thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT; hướng dẫn xử lý các tình huống trong bảo vệ bầu cử, trong đó xác định những tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là liên quan

đến dịch Covid-19 để công an cấp huyện, cấp xã quán triệt, thực hiện; đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT và các kế hoạch cao điểm khác phục vụ bầu cử. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ bầu cử.

Phóng viên: Thông qua việc triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cuộc bầu cử, đồng chí có đánh giá gì về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như kết quả bước đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ này?

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương: Có thể đánh giá khái quát tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có bản ổn định; lực lượng công an chủ động nắm, kiểm soát được tình hình. Đây là

điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trên một số địa bàn, lĩnh vực còn có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đang phối hợp các cấp, các ngành tập trung tham mưu, giải quyết. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ở Thái Bình đến nay đã xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phải tiến hành phong tỏa một số khu vực có bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, số lượng người thuộc diện F1, F2 tương đối lớn, ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một bộ phận nhỏ người dân chưa cao, do đó tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm bệnh nhân Covid-19, sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bầu cử.

Về kết quả bước đầu triển khai công tác bảo vệ bầu cử, có thể nói lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực, huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động phá hoại cuộc bầu cử. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan tội phạm hình sự, ma túy, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, qua đó tạo môi trường xã hội lành mạnh, trật tự, kỷ cương phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp đã xác định các địa bàn còn tồn tại vụ việc phức tạp, có thể ảnh hưởng đến bầu cử để tham mưu cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp tập trung giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, hạn chế bức xúc. Phối hợp các cơ quan, đơn

thể nói lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực, huy động tối đa lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, không để đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động phá hoại cuộc bầu cử. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan tội phạm hình sự, ma túy, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, qua đó tạo môi trường xã hội lành mạnh, trật tự, kỷ cương phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp đã xác định các địa bàn còn tồn tại vụ việc phức tạp, có thể ảnh hưởng đến bầu cử để tham mưu cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp tập trung giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, hạn chế bức xúc. Phối hợp các cơ quan, đơn

vị, ủy ban bầu cử các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử như: rà soát nhân sự, lập danh sách cử tri, chuẩn bị con dấu, khảo sát chọn khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực đi đầu trong phòng, chống dịch cũng như tham gia rất hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Phóng viên: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ triển khai những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương: Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” tới từng cán bộ, chiến sĩ và tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, ủy ban bầu cử các cấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử, trọng tâm là rà soát có sơ vạt chất phục vụ bầu cử; kiểm tra an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu, nhất là các khu vực bỏ phiếu tại nhà dân; thường xuyên cập nhật danh sách cử tri; hoàn thiện các phương án bảo vệ an toàn các khu vực bỏ phiếu, việc bàn giao, vận chuyển phiếu bầu...

Sau lễ ra quân bảo vệ bầu cử, từ ngày 15/5/2021 Công an tỉnh sẽ phân công các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường công an các huyện, thành phố để phối hợp đơn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử tại các xã, phường, thị trấn, kiên quyết không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TÁT DAT
(thực hiện)



Ông Trần Đình Chủ, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy



Tôi mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách và thực hiện tốt chương trình hành động mà mình đã đề ra, là cầu nối đưa ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ. Trên lĩnh vực, cương vị đang công tác sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm và thay mặt nhân dân đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về các vấn đề cử tri quan tâm; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, đặc biệt là cử tri đơn vị bầu cử. Đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Trong đó, cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường mầm non; có phương án giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường; tăng cường tiêm vắc xin y tế, đặc biệt là cho y tế cơ sở; phát triển mạnh các ngành “công nghiệp không khói”; có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, làm mất cân bằng sinh thái và các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn có hại cho sức khỏe con người; có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ thôn, tổ dân phố, giáo viên mầm non.

Ông Nguyễn Quang Khánh, xã Văn Trường, huyện Tiền Hải



Qua theo dõi tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Tiền Hải, tôi thấy các vị đều rất xứng đáng được bầu làm người đại biểu của nhân dân. Tôi mong các vị khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, kiến nghị với HĐND và cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nói chung, sản xuất lúa gạo nói riêng và tổ chức sản xuất hiệu quả vùng chuyển đổi cây màu trên đất lúa; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX liên kết, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tạo thuận lợi về tín dụng, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi sản xuất lúa gạo, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo của Thái Bình.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Những nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp nguồn lực đồng thời chủ động quyền góp để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, trao tặng nhiều suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần chia sẻ, lan tỏa và nhân lên trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, cùng chung sức đồng lòng chiến đấu ngăn chặn đại dịch Covid-19.

T

rua ngày 10/5, trong không khí oi ả đầu hè, các cô giáo Trường Mầm non Hoa Phượng cùng nhân viên quán cơm Vũ Hương, phường

Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) vẫn tất bật với công việc nấu bếp để hoàn thành những suất cơm mang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ai cũng nhiệt

tình, vui vẻ với công việc. Chị Đỗ Thị Thủy Linh, ngõ 52, phố Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) - người khởi xướng hoạt động này chia sẻ: Từ khi



Chị Đỗ Thị Thủy Linh (người ngoài cùng bên trái) cùng các cô giáo Trường Mầm non Hoa Phượng chuẩn bị những suất cơm hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

dịch Covid-19 xuất hiện tại Thái Bình, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phải gắng gượng chống dịch. Cũng vì thế, bữa ăn, giấc ngủ của các y bác sĩ chẳng thể nào trọn vẹn. Thấy hiểu những vất vả, hy sinh ấy, tôi đã bàn với gia đình kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để nấu cơm ủng hộ những chiến sĩ áo trắng. Chỉ trong ít ngày, chúng tôi đã quyên góp được trên 24 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình tôi cùng các cô giáo Trường Mầm non Hoa Phượng, quán cơm Vũ Hương đã nấu hơn 400 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng để tiếp sức cho cán bộ, nhân viên y tế và các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ ngày 12/5, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ bữa ăn sáng cho cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bên cạnh những cá nhân như chị Thủy Linh, các tổ chức, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã triển khai nhiều hoạt động góp phần vào công tác phòng, chống dịch. Sau khi vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, Hội đã trao 500 khẩu trang kháng khuẩn và trên 7 triệu đồng cho Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuyển tới cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Hoạt động kịp thời và thiết thực này góp phần hỗ trợ, động viên bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời bổ sung nguồn vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, góp phần bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y tế khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Song song với việc hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư còn tích cực trợ giúp những gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Phạm Thị Thơm, thôn Trung Nha, xã



Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy tặng quà hỗ trợ xã Hồng Dũng.

Minh Lăng cho biết: Tôi sống một mình, hay ốm đau nên hoàn cảnh rất khó khăn. Trong lúc dịch bệnh, cuộc sống của những người như tôi lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, việc hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm thiết yếu của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư dành cho tôi thời điểm này là rất đáng trân trọng.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Được sự tài trợ của các nhà hảo tâm, chúng tôi đã đến thăm và hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 500.000 đồng và 10kg gạo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay để tiếp tục ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch và những trường hợp yếu thế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là nơi nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng trong những ngày đối phó trực tiếp với dịch bệnh vừa qua. Theo thống kê,

trong những ngày thực hiện phong tỏa tạm thời, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 triệu đồng, trên 2.000 gang tay y tế, trên 100.000 khẩu trang, gần 1.800 bộ quần áo bảo hộ, gần 2.500 suất cơm và suất ăn sáng miễn phí cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu từ nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tỉnh. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với mỗi cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện.

Còn đối với xã Hồng Dũng (Thái Thụy), địa phương có 3 thôn phong tỏa cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị, cá nhân. Ông Vũ Tam Luân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến nay xã đã nhận được gần 50 triệu đồng, trên 8.500 khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, nước lọc, dầu ăn... từ nhiều đơn vị, cá nhân, trong đó điển hình là sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện... Sau khi tiếp nhận, chúng tôi chuyển

toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm đến người dân 3 thôn phong tỏa là Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại 10 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, những câu chuyện đẹp về tình người đang ngày càng được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng. Đó có thể là việc trao tặng những cần gạo nghĩa tình, những suất cơm nóng hổi, những chiếc khẩu trang nhỏ bé, bộ quần áo bảo hộ hay đơn giản chỉ là những lời động viên, khích lệ cũng khiến các y bác sĩ và những người có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng. Trong gian khổ, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào càng được vun đắp từ những nghĩa cử giản dị mà cao đẹp ấy. Chung sức đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình yên.

THU HOÀI